

บรรณาธิการแถลง

บทความในวารสารฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระผสมผสานกันหลายสาขาวิชา บทความเรื่องแรก “ระบบบริการของข้าราชการพลเรือนไทย” เป็นข้อเขียนของ บุญเลิศ ไพรินทร์ ผู้เขียนบทความได้ทบทวนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของระบบการให้บริการของข้าราชการพลเรือนของไทย ตั้งแต่สมัยที่มีการนำเอารูปแบบการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในปี พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฉบับแรกที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2471 หลังจากนั้นได้มีพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฉบับอื่น ๆ อีก จนกระทั่งถึงพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฉบับล่าสุด ปี พ.ศ. 2535 ผู้เขียนได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงพัฒนาการของระบบบริการของข้าราชการพลเรือนไทย ตามลำดับการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง

ผู้เสนอบทความในลำดับถัดมา **ปริญญา ปรากฏานุพร** ได้เสนอบทความเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม: ความมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย” ซึ่งกล่าวถึง ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่น่าเป็นห่วงมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีการแข่งขันชิงไหวชิงพริบเพื่อเอาชนะกันมากขึ้น ในสภาวะการณ์เช่นนี้ เราจะหาทางออกอย่างไร หากผู้อ่านต้องการทราบข้อได้โปรดติดตามอ่านบทความนี้จนจบ แล้วท่านจะได้รับคำตอบจากมุมมองของผู้เขียน ซึ่งเป็นอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้อ่านไม่ควรพลาด

ปราณี จิตกรณกิจศิลป์ ได้เสนอบทความเรื่อง “สไตล์การบริหารแบบอเมริกันในประเทศไทย” ซึ่งได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารงานของบริษัทอเมริกันในประเทศไทย โดยผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ความหมายและรายละเอียดของการบริหารแบบอเมริกันในประเทศไทยแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร ผู้อ่านสามารถติดตามได้จากบทความเรื่องนี้ ผู้เขียนบทความอีกท่านหนึ่งได้แก่ **สมนึก จันทรประทีน** ได้เสนอบทความเรื่อง “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบและการวิจัยการบริหารข้ามวัฒนธรรม: แง่มุมหนึ่งของการวิพากษ์” ซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจนานาชาติ (International Business) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่นับวันยิ่ง

จะมีบทบาทสำคัญในเวทีการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศ จึงเป็นบทความอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้อ่านไม่ควรพลาด

ผู้เสนอบทความถัดมา คือ วัฒนา พัฒนพงศ์ ได้เขียนบทความเรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างและการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของไทย” ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงาน แต่การที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ เกิดการเพิ่มผลผลิตสูง เกิดการเพิ่มกำไรสูงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้พร้อมที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน

โกเมน จิรัญกุล และบุญรัตน์ พรพงศ์ทอง ได้เสนอบทความเรื่อง “การลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ซึ่งเป็นบทความที่กล่าวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการลงทุนที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนมากกว่าช่องทางการลงทุนอื่น แต่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การลงทุนใดยิ่งผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนสูง การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูง บทความนี้ ผู้เขียนได้เสนอให้เห็นถึงวิธีการลดความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการสาขาการบริหารการเงิน และสาขาการลงทุน รวมถึงผู้สนใจเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ควรพลาดบทความเรื่องนี้

พรเพ็ญ วรสิทธา และพงศ์ศักดิ์ พันธุ์ธีรานุรักษ์ ได้นำเสนอบทความเรื่อง “การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการเงินออมปลอดภาษี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากการออมทรัพย์ในโครงการออมปลอดภาษี และเพื่อทดสอบดูว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดจ่ายไว้ในแต่ละบัญชีมีอัตราผลตอบแทนที่ผู้ฝากได้รับจริงหรือไม่ บทความนี้คือการสรุปผลข้อค้นพบการวิจัยที่ผู้นำเสนอได้สรุปประเด็นข้อค้นพบหรือผลการศึกษาไว้ในบทความนี้แล้ว ผู้อ่านที่สนใจเนื้อหาวิชาการด้านนี้จึงไม่ควรพลาดอ่านบทความเรื่องนี้

สมบัติ อารงธัญวงศ์ ได้นำเสนอบทความเรื่อง “การบริหารราชการในทศวรรษหน้า” ซึ่งเป็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ถึงความสำคัญและแนวทางในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินในทศวรรษหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการปรับตัวเพื่อให้ระบบราชการเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เสนอแนวทางไว้อย่างน่าสนใจติดตามยิ่ง

ในส่วนของ “วิจารณ์และแนะนำหนังสือ” ภาวณา เขมะรัตน์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ และท้ายสุด วีระพล สุวรรณนันต์ ได้เสนอ “บทบรรณาธิการ” ในประเด็นปัญหาที่กำลังเป็นที่สนใจกันมากที่สุดในขณะนี้

คณะกรรมการบรรณาธิการปรารถนาอย่างยิ่งยวด ที่จะนำเสนอวารสารทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน ความปรารถนาของคณะกรรมการจะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อ่านและสมาชิก เพราะฉะนั้น ขอท่านผู้อ่านทั้งหลายได้โปรดแสดงความคิดเห็นและส่งบทความทางวิชาการของท่านไปยังกองบรรณาธิการด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

วัฒนา พัฒนพงศ์